

เตือน 'ผู้สูงอายุ' ระวัง 'ยา' ลวงโลก



พ้ออายุมากขึ้น สารพัดโรคก็จะมาเยือนอย่างกับนัดกันไว้ ไม่ว่าจะเป็นเบาหวาน ความดัน หัวใจ ปวดข้อ ปวดกระดูก ฟันเอาผู้เฒ่าผู้แก่บางคนหมดกำลังใจ ทดท้อกับชีวิต เมื่อสารพัดโรครุมเร้า

และเพราะรู้ "จุดอ่อน" อย่างนี้เอง เหล่าพ่อค้าแม่ค้าหัวใสจึงอาศัยจุดนี้ จำหน่ายสารพัด "ยา" ที่อวดอ้างสรรพคุณต่างๆ นานาว่าดีอย่างไรนี่ยังเป็นยาอายุวัฒนะบ้างละ กินแล้วหายบ้างละ

เหล่านี้เหมือนเป็น "คำสะกดจิต" ที่เมื่อผู้สูงอายุได้ยินได้ฟังบ่อยๆ ก็มักจะหลงเชื่อ และมารู้ตัวอีกทีว่า "ถูกหลอก" ก็ตอนที่หมดเงินไปมากมายกับการซื้อ "ยาลวงโลก" พวกนี้มากิน แล้วไม่ได้ผลอย่างที่สรรพคุณอวดอ้าง

ในงานประชุมสมัชชาผู้บริโภคระดับชาติ ประจำปี 2559 หัวข้อ "ระบบคุ้มครองผู้บริโภคกับสังคมสูงวัย" จัดโดยมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ร่วมกับแผนงานพัฒนาวิชาการและกลไกคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คคส.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และภาคีเครือข่าย ณ โรงแรมเบสท์เวลท์เทิร์น พลัส แวนด้า แกรนด์ ถนนแจ้งวัฒนะ นนทบุรี

มีเรื่องจริงมาเผย ให้ผู้สูงอายุเท่าทันไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ!

ทุกข์ของคนสูงวัย



นงแก้ว ทองม้วน

นางนงแก้ว ทองม้วน

เหยื่อขายยาอวดอ้างสรรพคุณเล่าว่า ตนมีอาการเจ็บปวดตามร่างกาย ป่วยเป็นโรคเบาหวาน และอยู่บ้านเฉยๆ วันหนึ่งได้ฟังรายการวิทยุโฆษณาขายยาอวดอ้างสรรพคุณว่า "กินแล้วหาย กินแล้วไม่ต้องไปหาหมอ" ดีอย่างไรนี่ยัง ทั้งสร้างความน่าเชื่อถือด้วยการเอาบทสัมภาษณ์ผู้ที่อ้างว่ากินยานี้แล้วหาย เช่น จากที่เดินไม่ได้กินยาแล้วกลับมากเดินได้ พร้อมคำพูดเชิญชวนจากดารามีชื่อเสียงด้วย ซึ่งพอได้ฟังกรอกหูทุกวัน ยิ่งฟังก็ยิ่งเชื่อ เลยลองซื้อมากินในราคาขวดละ 2,100 บาท ทั้งนี้กินช่วงแรกๆ อาการก็หายดี แต่พอผ่านไปเดือนกว่าๆ ยังไม่ทันหมดขวด ก็กลับมาเป็นเหมือนเดิม

"ตอนนั้นเชื่อมาก คิดว่าถ้ายาไม่ตีจริง เขาจะปล่อยให้โฆษณาทำไม ก็ฝากถึงหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องว่าทำไมถึงปล่อยให้มีการโฆษณา เพราะคนบ้านนอก

จ.อุดรธานี กล่าวว่ ผู้สูงอายุในชนบทอยู่บ้านเฉยๆ มีโรคเรื้อรัง มีภาวะโภชนาการ เป็นกลุ่มเป้าหมายพวกผู้ประกอบการที่มุ่งหวังแต่เงิน ตนเห็นปัญหานี้จึงคิดแก้ปัญหา ตั้งแต่นำ อสม.มาอบรมหลักสูตรวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน ทำห้องอนามัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน เพื่อเป็นห้องทดสอบผลิตภัณฑ์ ตลอดจนมีชุดทดสอบให้ อสม.ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ได้ 24 ชั่วโมง



ศิริชัย สายอ่อน

ทดสอบผลิตภัณฑ์ได้ และที่สำคัญควรขับเคลื่อนให้ชมรมผู้สูงอายุรับทราบข้อมูลข่าวสารเหล่านี้ เพื่อรองรับสังคมสูงวัยต่อไป”

ก่อนสรุปข้อเสนอภายในงานแบบกระชับ “รัฐต้องพร้อม ประชาชนต้องรู้ เอกชนต้องรับผิดชอบสังคม”

“จากผลดำเนินการตั้งแต่ปี 2555-2559 สามารถทำให้ผู้สูงอายุเลิกใช้ยาเหล่านี้ไปได้มาก ด้วยเหตุผลว่ายาไม่มีผลกับโรคให้หายได้จริง แต่ชุมชนยังเผชิญกับสารพัดเครื่องมือแพทย์ที่มาจากขายอยู่ อย่างไม่ดี มองว่ารัฐควรส่งเสริมให้ชุมชนรู้เท่าทันผลิตภัณฑ์เหล่านี้ สนับสนุนให้มีศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ที่สามารถ